

V/v tuyên truyền đảm bảo an toàn
điện trong mùa nắng nóng.

Kính gửi:

- UBND huyện Đức Thọ;
- Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đức Thọ;
- UBND các xã, thị trấn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương năm 2022 sẽ là năm nắng nóng kỷ lục. Từ đầu năm 2022 đến nay nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như: Mưa to kèm lốc xoáy, mưa đá liên tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc vào các thời điểm rất hiếm khi xảy ra, thậm chí chưa từng xảy ra. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Thọ đang bước vào đợt cao điểm của nắng nóng, chỉ cần một sơ suất nhỏ hoặc bất cẩn trong quá trình sử dụng điện, chất đốt vv... thì nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao;

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, thì các sự cố cháy nổ liên quan đến điện chủ yếu là do người dân tự ý câu móc, đấu nối dây dẫn điện tùy tiện, không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, dẫn đến mất an toàn, quá tải, ngắn mạch; chủ quan trong việc sử dụng điện như không ngắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà. Một số hộ dân thu hoạch cây công nghiệp như keo, trà, thông và bạch đàn... trong quá trình khai thác không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn dẫn đến vi phạm khoảng cách, gây chạm chập đường dây dẫn điện. Hiện tượng đốt rơm rạ, nương, rẫy để trồng mới cây cối dưới hành lang gây sự cố lưới điện, cháy rừng.

Để chủ động phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Ngăn ngừa sự cố lưới điện và thiết bị điện, nhằm mục đích đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho Khách hàng. Điện lực Đức Thọ khuyến cáo người dân, khách hàng sử dụng điện, chủ động trong việc phòng cháy và chữa cháy cần nắm rõ một số nội dung cơ bản, tuân thủ các quy định về an toàn PCCC:

1. Đối với các hoạt động vui chơi ngày hè:

Tuyệt đối không được thả diều, các thiết bị bay gần đường dây cao thế. Nếu vi phạm để xảy ra việc diều quấn vào dây, trụ điện dẫn đến chạm chập, cháy nổ, có nguy cơ gây mất điện cũng như gây thiệt hại về người và tài sản thì căn cứ Nghị định 134/2013/NĐ-CP, hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng - 5.000.000 đồng. Ngoài ra theo Bộ luật Dân sự hiện hành, người vi phạm còn có trách nhiệm bồi thường những hư hỏng, thiệt hại do hành vi của mình gây nên.

2. Đối với khách hàng sử dụng điện:

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp triển khai các hoạt động tuyên truyền và các giải pháp, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hạn

chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào các giờ cao điểm đặc biệt từ 17h00 đến 20h00;

Nên tính toán, lựa chọn dây dẫn điện phù hợp với khả năng chịu tải tiêu thụ điện, hệ thống điện trong nhà cần có thiết bị bảo vệ (aptomat) tổng, thiết bị bảo vệ cho từng khu vực, từng thiết bị điện;

Không câu mắc dây điện tùy tiện, các mối nối dây dẫn phải đảm bảo đúng kỹ thuật “nối so le” và được quấn băng cách điện; nên đặt dây dẫn trong ống, hộp bảo vệ, lựa chọn thiết bị điện có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Không sử dụng dây ra sau công tơ dây bọc tiết diện nhỏ (<2,5mm), độ võng lớn; dây trần; sử dụng cột tre, gỗ thấp đã mục nát; dây nằm trên mái tôn nhà dân, vượt đường thấp. Dây sau công tơ KH không vượt đường khoảng cách tối thiểu $\geq 3.5m$, vượt đường xóm tối thiểu $\geq 5m$.

3. Đối với các hộ trồng cây, trồng rừng, khai thác thu hoạch cây:

Tuyệt đối không đốt rơm rạ, đốt cây, đốt nương, rẫy dưới đường dây điện, việc thu hoạch cây công nghiệp như Keo, Tràm, Thông và Bạch Đàn... trong quá trình khai thác phải đảm bảo khoảng cách an toàn với hệ thống đường dây dẫn điện.

Đối với các cây cối ở gần đường dây nếu có nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác có khả năng đổ vào đường dây thì phải liên hệ với Điện lực Đức Thọ qua điện thoại số **02393 638 335** hoặc số ĐT: **0963559555** để có biện pháp phối hợp cắt điện.

Vậy, Điện lực Đức Thọ xin thông báo đến chính quyền địa phương các cấp, tuyên truyền rộng rãi đến người dân và khách hàng sử dụng điện, trên các phương tiện thông tin đại chúng được biết. Để có biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn cho con người và tài sản. Ngăn ngừa sự cố trên đường dây và thiết bị điện nhằm đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục trong mùa nắng nóng./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Chí Thanh